

(Phần công bố cho sinh viên)

I. Thông tin chung

Học phần: Chuyên đề: Xã hội học Kiến trúc	Số tín chỉ: 2
Mã học phần: DAR0270	Mã nhóm lớp học phần : K26
Thời gian làm bài: 60 phút	Hình thức thi: tự luận
SV được tham khảo tài liệu:	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/>
Giảng viên nộp đề thi, đáp án	Lần 1 <input type="checkbox"/> Lần 2 <input checked="" type="checkbox"/>

II. NỘI DUNG ĐÁP ÁN

	1	Thế nào là một nơi chốn thành công? Thông qua góc nhìn của người sử dụng, Anh/chị hãy phân tích một nơi chốn mà anh /chị biết.	Điểm
Câu 1 (5điểm)		Một nơi chốn thành công: + Có những đặc trưng vật thể và phi vật thể: Nơi chốn này phải thân thiện hòa đồng nơi mà mọi người mong muốn được hội họp, mong muốn quay trở lại và đến nhiều lần + Đa dạng điểm đến/hoạt động + Tiện ích công cộng + Thiết kế linh hoạt: Không gian phải ấm cúng, thoải mái và phải phác họa một hình ảnh tốt. + Các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên: Người dân phải bị thu hút vào các hoạt động của nơi này. + Khả năng tiếp cận: Nơi này phải được tiếp cận và liên kết thuận tiện với những nơi chốn quan	0.5 điểm
			0.5 điểm
			0.5 điểm

		<p>trọng khác trong khu vực.</p> <p>+ Các hoạt động cộng hưởng.</p> <p>Thông qua góc nhìn của người sử dụng, sinh viên phân tích một nơi chốn, đảm bảo có các ý sau:</p> <p>+ Tính cảm xúc</p> <p>+ Khung cảnh vật thể</p> <p>+ Các hoạt động diễn ra tại nơi chốn</p> <p>+ Ý nghĩa của nơi chốn</p> <p>⇒ Tạo nên bản sắc của nơi chốn.</p>	<p>0.5 điểm</p> <p>3 điểm</p>
<p>Câu 2 (5 điểm)</p>	<p>2</p>	<p>Trình bày 3 quan điểm xã hội học? Vận dụng 3 quan điểm này vào phân tích một công trình kiến trúc mà em biết.</p>	<p>Điểm</p>
		<p>3 quan điểm xã hội học: Nội dung lý thuyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định nghĩa về quan điểm - Quan điểm chức năng: Chức năng tiềm ẩn, chức năng hiển hiện, Phản chức năng. - Quan điểm xung đột: Phong thủy trong thiết kế; An toàn trong thiết kế. - Quan điểm tương tác: Công trình – công trình; công trình – môi trường; Công trình – Con người. 	<p>0.5 điểm</p> <p>0.5 điểm</p> <p>0.5 điểm</p> <p>0.5 điểm</p>

		<p>Vận dụng 3 quan điểm vào phân tích một công trình kiến trúc cảnh quan mà em biết.</p> <p>Ví dụ: Công trình nhà ở:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quan điểm chức năng: Đảm bảo không gian cần thiết cho một nhà ở. + Vị trí xã hội, đẳng cấp của gia chủ. + Mỗi một không gian được bố trí đảm bảo một chức năng tương ứng. + VD: Hồ bơi, cây xanh, bãi đỗ xe ... - Quan điểm xung đột: Yếu tố gió – nước trong thiết kế. + Khu vực hồ bơi có thể gây nguy hiểm cho một số đối tượng như trẻ em, người già khi tiếp cận vị trí này. - Quan điểm tương tác: Không gian mở tạo ra sự liên kết cho các thành viên sống trong khu vực này. + Sự phù hợp giữa công trình nội thất bên trong và cảnh quan bên ngoài. <ul style="list-style-type: none"> • Sự tương tác giữa công trình – công trình. • Sự tương tác giữa công trình – con người. • Sự tương tác giữa công trình – môi trường. 	<p>1.0 điểm</p> <p>1.0 điểm</p> <p>1.0 điểm</p>
--	--	--	---

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ



Ths. Cao Đình Sơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2024

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ



Ths. Nguyễn Thị Lan Anh